

**บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าเคลื่อนไหวผันผวน, หลายปัจจัยลบกดดัน-รอดูศึบพรรคชป.**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าลงและเคลื่อนไหวอย่างผันผวน เนื่องจากมีหลายปัจจัยลบเข้ามากดดัน ขณะที่ปริมาณการซื้อขายไม่มากนัก โดยนักลงทุนต้องการรอดูความคืบหน้าของศึบพรรคประชาธิปไตย(ชป.) ในวันนี้ว่าจะมีผลการตัดสินออกมาหรือไม่

\*เข้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญนัดให้คู่ความทั้งสองฝ่าย มาแถลงปิดคดีด้วยวาจาในคดีดังกล่าว

\*ยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในระยะใกล้ หลังจากร่วงลงมากที่สุดเมื่อเทียบรายสัปดาห์ในรอบกว่า 3 เดือน ในการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ จากความวิตกว่า โปรตุเกสและสเปนจะต้องการความช่วยเหลือจากไอแอลเอ็นดี

\*ปัจจัยทางเทคนิคและการซื้อขายอุปซ้น ยังบ่งชี้ถึงความอ่อนแอมากขึ้นของยูโร โดยยูโรร่วงลง 3.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการร่วงลงมากที่สุดเมื่อเทียบรายสัปดาห์ นับตั้งแต่กลางเดือนส.ค.

\*ความกังวลต่อวิกฤตหนี้ที่รุนแรงขึ้นในยูโรโซน รวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี อาจหนุนดอลลาร์ และดอลลาร์อาจได้แรงหนุนเพิ่มเติม ถ้าข้อมูลจ้างงานของสหรัฐในวันศุกร์นี้ออกมาดีเกินคาด

\*นักวางแผนกลยุทธ์สกุลเงินจากโนมูระ มองว่า แนวโน้มเกี่ยวกับสเปนจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของยูโรในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า

\*ขณะที่ นักลงทุนจะจับตาดูความเคลื่อนไหวในคาบสมุทรเกาหลีอย่างใกล้ชิด ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

\*09.14 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.27/31 จาก 30.17/22 เมื่อวันศุกร์  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.26/30.30 จาก 30.17/20 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 84.09/11 จาก 83.99 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3222/24 จาก 1.3234 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"เข้านี้บาทค่อนข้างเหวี่ยงมาก อาจจะเพราะตลาดบางด้วย แล้วปัจจัยลบช่วงนี้ก็เยอะ ทั้งเรื่อง global sentiment เรื่องยูโร และในบ้านเราวันนี้ ก็มีเรื่องยุบพรรคด้วย" ตีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าต่อเนื่อง และเคลื่อนไหวผันผวนด้วยปริมาณธุรกรรมที่ค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากตลาดถูกกดดันจากปัจจัยลบทั้งภายในและต่างประเทศ

EXIM  
DAILY  
NEWS

ขณะที่ นักลงทุนกำลังติดตามดูความคืบหน้าของคดียุบพรรคประชาธิปัตย์  
ว่าจะมีการตัดสินออกมาในวันนี้เลยหรือไม่  
ดีลเลอร์ คาดว่าเงินบาทวันนี้ จะแกว่งตัวในกรอบที่ค่อนข้างกว้าง และ  
ผันผวน โดยมีแนวรับที่ 30.25 และแนวต้าน 30.35

Source: Bisnews

---

**\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร  
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า  
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214**

---

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้